



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๑๘.๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๑๒

ที่ นร.๐๒๒๐.๐๑/ ๑๐๒๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามแผนประชาสัมพันธ์ กยศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เรียน ผอ.สทท. ผอ.สวท. อสช. และ ผอ.สปช. ๑ - ๘

ตามหนังสือที่ นร ๐๒๒๐.๐๑/๖๙๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สนผ.ได้แจ้งแผนประชาสัมพันธ์ กยศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นั้น

บัดนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ (ข้อความอักษรวิ่ง) มาเพื่อให้ กปส.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น สนผ.จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาของ กยศ.ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสินีนารถ วิมุกตานนท์)

ร.ผอ.สนผ.



## ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

63 อาคาร 2 ชั้น 16 ซ.ทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทร. 0-2610 4888 โทรสาร 0-2643-1470 [www.studentloan.or.th](http://www.studentloan.or.th)

20 มิถุนายน 2555

### “กยศ. เร่งสถานศึกษายื่นความจำนงเข้าร่วมกองทุน กรอ.”

นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากการที่กองทุนฯ ได้เปิดระบบ e-Studentloan ให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาได้ดำเนินการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กองทุน กรอ. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 นั้น ขณะนี้มีนักศึกษาได้ทยอยยื่นขอกู้ยืมผ่านระบบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะมีกรณีที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการในระบบต่อไปได้ เนื่องจากสถานศึกษายังไม่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการ กรอ. อยู่ในประกาศของกองทุนฯ หรือรายชื่อสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทำให้ชื่อไม่ตรงกับในระบบ หรือสถานศึกษายังไม่ได้แจ้งสาขาวิชาที่เปิดสอนกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้นักศึกษาไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมหรือทำให้เกิดความล่าช้า ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการกองทุน กรอ. ขอให้รีบทำหนังสือแจ้งความจำนงมายังกองทุนฯ หรือหากยังไม่ได้แจ้งสาขาวิชาที่เพิ่งเปิดสอนให้รีบแจ้ง สกอ. โดยเร็ว

กองทุน กรอ. เป็นนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ที่เรียนต่อในหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนได้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่สถานศึกษาเรียกเก็บ โดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาจำนวนกว่า 1,000 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ ช่างอุตสาหกรรม ฯลฯ หาก นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ก็สามารถขอกู้ยืมค่าครองชีพเพิ่มเติมได้ โดยใช้เพดานการกู้ยืมเดียวกับกองทุน กยศ.

ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในตอนท้ายว่า กองทุน กรอ. จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนต่อของตนเองในอนาคตได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเล่าเรียน และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงการเรียน ในสาขาที่ขาดแคลนยังเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ กองทุน กรอ. จะเปิดให้กู้ยืมจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นี้เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.studentloan.or.th](http://www.studentloan.or.th) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร. 02-610 4888

### ข่าวตัววิ่ง/ข้อความประชาสัมพันธ์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการยื่นขอกู้ยืมกองทุน กรอ. สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า (อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ที่เรียนต่อในหลักสูตรสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและ มีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนกว่า 1,000 สาขาวิชา โดยเปิดให้กู้ยืมจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.studentloan.or.th](http://www.studentloan.or.th) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สายใจ กยศ. โทร. 02-610 4888

## ข่าวตัววิ่ง/ข้อความประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ 9 โครงการ ได้แก่ น้ำมันมะพร้าว บล็อกประสานสร้างบ้าน ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพาะเห็ดเมืองหนาวและเห็ดเมืองร้อน เซรามิก ผลิตภัณฑ์อาหารไฮไฟเบอร์ เครื่องดื่มเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์โปรตีนธัญพืช ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2555 โดยดูรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ [www.studentloan.or.th](http://www.studentloan.or.th) หรือสอบถามโทร. 02-6104888